

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” giai đoạn 2019-2023

#### Phần I

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019-2023”

Trong những năm qua tình hình khu vực biên giới biển (KVBGB) huyện Tuy Phước cơ bản ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng; trình độ nhận thức và đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Đa số nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng hải sản, sản xuất nông nghiệp và làm dịch vụ. Tuy nhiên, việc khiếu kiện đông người, vượt cấp; tranh chấp đất đai, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản; tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy, chất nổ, các tệ nạn xã hội; tình hình thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 có tác động không nhỏ đến việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” giai đoạn 2019-2023 (sau đây gọi tắt là Đề án).

UBND huyện Tuy Phước triển khai thực hiện Đề án đạt được những kết quả như sau:

#### I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

##### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch và chỉ đạo cho các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Ban hành Công văn số 1387/UBND-NC ngày 20/9/2021 về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc về “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam Huyện ủy, UBND huyện đã kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến Đề án cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện; thông qua đó để triển khai thực hiện tại cơ sở.

##### 2. Công tác triển khai tổ chức thực hiện Đề án

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện triển khai chỉ đạo thực hiện Đề án có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị và địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho Nhân dân về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thường xuyên chỉ đạo Phòng Tư pháp, các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn phối hợp với Đoàn Biên phòng Nhơn Lý để trao đổi, thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản có liên quan cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn một cách cụ thể và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Triển khai cho Phòng văn hóa và Thông tin huyện thường xuyên phối hợp, đưa tin tuyên truyền về thực hiện Đề án.

### **3. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện**

Hàng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án gắn với kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ 6 tháng, năm cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc báo cáo sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Đề án của cấp mình nhằm kịp thời phát hiện những sáng kiến mới, mô hình hay để tiếp tục phát huy, đồng thời điều chỉnh, khắc phục những khó khăn trong hoạt động thực tế và đề ra phương hướng chỉ đạo thực hiện thời gian tiếp theo.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN**

### **A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

#### **1. Công tác biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các tài liệu có liên quan**

Công tác biên soạn, cấp phát tài liệu tuyên truyền luôn được quan tâm và thường xuyên thực hiện, đặc biệt là các loại hình tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, cụ thể, có hình ảnh minh họa như tờ rơi, tờ gấp, tài liệu dạng hỏi - đáp pháp luật;... Trong giai đoạn 2019-2023 đã cấp phát hơn: 650 tờ rơi, 920 tờ gấp, về những nội dung liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam do trên cấp. Trên cơ sở công tác tuyên truyền tập trung và nhỏ lẻ, phổ biến rộng rãi đến Nhân dân về Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, các nội dung liên quan về chủ quyền biển đảo, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện, Phòng văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Đoàn Biên phòng Nhơn Lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức biên soạn: 75 sổ tay pháp luật, 250 tờ gấp, 1550 tờ rơi và tổ chức cấp phát cho các đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn. Thông qua các loại hình tài liệu trên, đã giúp cho cán bộ, nhân dân có thêm điều kiện củng cố kiến thức về pháp luật cũng như cập nhật thông tin những văn bản pháp luật mới, những văn bản pháp luật sửa đổi bổ sung, kiến thức và sự hiểu biết về pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên, ý thức chấp hành pháp luật cũng từ đó mà được thực hiện tốt hơn.

#### **2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật**

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam, UBND huyện đã cử 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và 01 đồng chí Trưởng Phòng tư pháp huyện tham gia; trên cơ sở các nội dung đã được tập huấn, UBND huyện đã triển khai tập huấn cho các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và các đồng chí chỉ huy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung về Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Ngoài ra, hàng năm còn tổ chức tập huấn các nội dung như: Luật Biển Việt Nam năm 2012; Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở. Qua Hội nghị tập huấn đã trang bị kiến thức cơ bản về nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng tập huấn; bổ sung kiến thức, kỹ năng cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên, tổ tuyên truyền pháp luật. Qua đó đã chỉ đạo cho các đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ các quy định có liên quan đến chủ quyền, biển, đảo cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện.

### **3. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân**

Đề góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, các đồng chí được phân công phụ trách, báo cáo viên, tuyên truyền viên đã sử dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật kết hợp giữa tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật với vận động, hỗ trợ Nhân dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là các hộ làm ăn trên biển. Thời gian qua, đã áp dụng các hình thức, biện pháp tuyên truyền có hiệu quả như: Tuyên truyền miệng; tuyên truyền thông qua mạng lưới truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động, tọa đàm, giao lưu, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu...

Chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1998, Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản; Luật phòng chống ma túy và tội phạm, các quy định về chống khai thác bất hợp pháp không khai báo, không theo quy định cho cán bộ, đảng viên, nhân dân KVBGB đạt được nhiều kết quả tích cực như: Tổ chức tuyên truyền tập trung 35 buổi/4.215 lượt người; tuyên truyền nhỏ lẻ được 1.920 buổi/4.821 lượt người; đưa 96 tin, bài, phóng sự, 450 tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở; treo hơn 65 băng rôn, khẩu hiệu, 32 cụm pha nô tuyên truyền cổ động. Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến luật với việc triển khai các mô hình: Câu lạc bộ “Về bình đẳng giới”, Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sĩ Biên phòng”, Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, mô hình “Dân vận khéo về bảo vệ môi trường”; mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự”,... Qua thực hiện các mô hình kết hợp lồng ghép các nội dung tuyên truyền về pháp luật, tình hình biển đảo trong các buổi sinh hoạt, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Nhà nước, ngăn ngừa, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh và xây dựng cơ sở chính trị địa phương.

#### **4. Công tác phối hợp giữa các cơ quan của địa phương với các đơn vị của Quân đội trong tham mưu và tổ chức thực hiện Đề án**

Thực hiện tốt chức năng tham mưu trong triển khai thực hiện Đề án; trong những năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các phòng, ban, ngành, đoàn thể, huyện; UBND các xã, thị trấn đã làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị: Đoàn Biên phòng Nhơn Lý, Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong tham mưu xây dựng kế hoạch, các văn bản triển khai và tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn; qua đó góp phần đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống, ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; giữ vững an ninh chính trị an toàn xã hội được nâng lên.

#### **5. Công tác đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện Đề án**

UBND huyện luôn quan tâm hỗ trợ đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện Đề án.

#### **6. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Đề án**

UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án gắn với kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Quá trình thực hiện đã tổ chức sơ kết Đề án giai đoạn 2019-2021, qua đó biểu dương các tập thể cá nhân có các làm hay, mô hình hiệu quả; tiếp tục phát huy và triển khai các mô hình: Câu lạc bộ “Về bình đẳng giới”, Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sĩ Biên phòng”, Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, Tổ Tư vấn pháp luật, Mô hình “Dân vận khéo”; Mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự”,... Qua thực hiện các mô hình kết hợp lồng ghép các nội dung tuyên truyền về pháp luật, tình hình biển đảo trong các buổi sinh hoạt. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên làm tốt công tác biểu dương các tập thể, các nhân tiêu biểu trong thực hiện Đề án.

### **B. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN**

#### **1. Tồn tại, hạn chế**

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức tuyên truyền có lúc, có nơi còn hạn chế. Việc đôn đốc thực hiện có lúc chưa được thường xuyên. Việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án còn chậm.

- Nội dung biện pháp tuyên truyền có nơi chưa phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

#### **2. Nguyên nhân**

- Việc đôn đốc triển khai thực hiện có lúc chưa thường xuyên. Sự quan

tâm, chỉ đạo của một số địa phương trong thực hiện công tác tuyên truyền còn chưa sâu.

- Việc tiếp cận thông tin kiến thức pháp luật của người dân trên địa bàn còn hạn chế.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Hiệu quả của Đề án**

Công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các quy định liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam được các cấp quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó, công tác tuyên truyền, phổ biến luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là nhân dân KV BGB được triển khai nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế, đạt hiệu quả cao; góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật biển Việt Nam... cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn. Từ năm 2019 đến nay, không có vụ việc tàu thuyền địa phương xâm phạm vùng biển nước ngoài; góp phần quan trọng vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã tuyến biển của huyện, huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển.

#### **2. Một số kinh nghiệm**

- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Đề án.

- Việc triển khai thực hiện Đề án phải cụ thể bằng các chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từng thời điểm và thực tiễn từng địa phương. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền.

- Quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; các tổ tư vấn pháp luật đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

## **Phần II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI**

#### **I. PHƯƠNG HƯỚNG**

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phổ biến, tuyên truyền thực hiện Đề án gắn với tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân. Tổ chức thực hiện Đề án cụ thể bằng các chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từng thời điểm và thực tiễn từng địa phương. Bám sát sự chỉ đạo,

hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền. Công tác phối hợp giữa các cơ quan của địa phương với các đơn vị của Quân đội được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tiếp tục tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn.

## **II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn KVBGB một cách thiết thực, hiệu quả.

2. Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh cơ sở về nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản liên quan về biển đảo.

3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án tại các địa phương; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

## **III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không**

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” của UBND huyện Tuy Phước./.

### ***Nơi nhận:***

- Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh Bình Định;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K2.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hùng Tân**